

รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้



หลวงพ่อบราโมทย์ : ดูหาสาระหาแก่นสารไม่ได้เลยชีวิต ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไร สนุกเพลินๆไปวันหนึ่งๆ เท่านั้น เป็นชีวิตที่จะว่าเขาประมาทกว่าไม่ได้ เขาไม่รู้ มันน่าสงสารคนในโลกนะมันก็ตะเกียกตะกายไปอยากหาความสุขกันทุกคนแหละ แต่มันหาไม่เป็น มีแต่ถูกลอกให้มีแต่กิเลสตัณหา ถูกยั่วยุให้มีแต่กิเลสตัณหาหนักขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งกิเลสเยอะเขาว่ายิ่งตึนะ

เบื้องต้นก็ต้องเตรียมความพร้อมนะ จะหวังอะไรนี้เราไม่มีความหวัง ต้องเตรียมความพร้อมของพวกเราเอง พวกเราไม่เท่าไรหรือหอก คนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะ พวกนี้ น่าสงสาร เขาไม่ได้โง่แต่เขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะ ถ้าเขาได้มีโอกาสสัมผัสธรรมะ เขาก็อาจจะทุกข์น้อยลง

ยกตัวอย่างพวกเด็กวัยรุ่น พวกนี้เป็นเหยื่อของผู้ใหญ่ เป็นเหยื่อ จะหาเงินหากับเด็กน่าจะง่าย เด็กมันใช้เงินเก่ง มันไม่เคยหาเงิน จะทำอะไรไปซึ่งดูแล้วไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลย สนุกเฮฮาไปวันหนึ่งๆ พวกเราวันหนึ่ง เราต้องไปช่วยเขา

พวกเราภาวนาให้ดี แล้วเราก็ช่วยกันประกาศธรรมะออกไป เหมือนหลวงพ่อบราโมทย์เป็นเทียนเล่มหนึ่งนะ เราต่อเทียนให้พวกเราทุกคนไป วันหนึ่งพวกเราไปต่อเทียนให้กับคนอื่นไปอีก หน้าที่ของชาวพุทธเรารักษาสืบ

ทอดพระพุทธานุศาสนากันมา เรายุทธกันมาอย่างนี้แหละ มาหลายรุ่นหลายสมัยแล้ว ตั้ง ๒,๕๐๐ – ๒,๖๐๐ ปี มาแล้ว

รู้แล้วบอกก่อนนะ ต้องรู้ก่อนนะแล้วบอกต่อ ไม่รู้แล้วบอกต่อก็จะบอกเขาผิดๆ คำว่ารู้ รู้แค่ไหน เคยมีคนไปตั้งคำถามหลวงปู่เทศก์ว่าต้องรู้แค่ไหนถึงจะบอกต่อได้ ต้องเป็นพระอรหันต์ เป็นปุถุชนเนีย บอกธรรมะคนอื่นได้มั๊ย

ท่านเปรียบเทียบให้ฟังนะ บอกว่าหมอบางคนเป็นโรคนะ ตัวเองเจ็บป่วย รักษาคนอื่นได้มั๊ย หมอที่ป่วยเนี่ยยังรักษาคนอื่นได้นะ เพราะฉะนั้นแม้ว่าจิตใจของพวกเรายังมีเชื้อโรค ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ แต่ถ้าเราวิธี รู้หลัก เราบอกเท่าที่เรารู้นะ อย่าบอกเกิน ถ้าบอกเกินแล้วจะเพี้ยน ก็ไม่ต้องพยายามคิดทฤษฎีอะไรใหม่ๆ คิดขึ้นมาก็เพี้ยนนั่นแหละ เป็นสังฆธรรมปฏิรูปหมด

ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นสมบูรณ์อยู่แล้ว เราไม่ต้องไปคิดธรรมใหม่ขึ้นมา ถ้าจะคิดขึ้นมาก็คิดแค่วิธีถ่ายทอดธรรมะของเก่า แค่วิธีต้องใหม่ วิธีต้องสด วิธีเผยแพร่ธรรมะเก่าๆไม่ได้ เก่ามันตาย ธรรมะนั้นจะตายตามคนสอนไปด้วย ยกตัวอย่างหลวงพ่อนะ มาถึงก็ขึ้นธรรมาสน์ ตั้งนะโม พวกเราจะฟังมั๊ย ก็คงนั่งหาว่า .. แล้วก็เข็ดแล้ว ไม่มาแล้ว

หลวงพ่อบราโมทย์ ปาโมชฺโช

วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งคารา ศรีราชา ชลบุรี